



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เปิดรับตรงแล้ว ปีการศึกษา 52 รับ 2,000 คน

มศว เปิดรับตรงแล้ว ปีการศึกษา 52 รับ 2,000 คน รับน.ร. มปลาย เก่งและดี ย้ำอัตลักษณ์ 8 ประการ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ทางมศว มีกำหนดสอบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คณะ 2 วิทยาลัย คือ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เกษศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 18 ส.ค. – 26 ก.ย. 2551 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> สำหรับสอบตรงประเภทโควตานักกีฬา นั้น จะเริ่มสมัครในระหว่างวันที่ บัดนี้ – 12 ก.ย. 2551 ส่วนจำนวนการรับตรงของมศว ในปีการศึกษา 2552 จะรับประมาณ 2,000 คน

“อยากแนะนำนักเรียนที่ตั้งใจสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมศว ว่าควรมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสนใจอยากจะทำเรียนว่าเขามีวิธีการรับนิสิตอย่างไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะของมศวนั้นนอกจากจะเน้นความรู้ทางวิชาการแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเราต้องการคนดีเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมศว จะเน้นอัตลักษณ์ 8 ประการ คือ คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ สิ่งที่เราเน้นก็คือสาขาแต่ละสาขาต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าเรียนจริงๆ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ ทุกอย่างจริงต้องผสมผสานเข้าด้วยกัน”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มศว กำลังปรับหลักสูตรวิชาการ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตใหม่ทุกคนต้องเรียน การปรับหลักสูตรครั้งนี้จะเน้นการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทางด้านวิชาการ แต่เราก็ไม่ทอดทิ้งชุมชน ขณะนี้งานรับนิสิตใหม่ที่อยู่ในความดูแลของกองบริการการศึกษา กำลังปรับบทบาทตัวเองเป็นศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โดยจะทำงานผสมผสาน ร่วมมือกับสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตัวเองทำงานเชิงรุกมากขึ้น และต้องทำงานตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองต่อมาสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น จะมารอรับสมัครเด็กเข้าเรียนในฤดูกาลสอบไม่ได้อีกแล้ว เมื่องานรับนิสิตใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง บทบาทและหน้าที่ตลอดถึงภาระงานที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่บุคลากรจึงต้องปรับตัวเอง ตลอดถึงทัศนคติในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย

